
1.Skólaráðsfundur 
15.09.2020 

Mættir: Berglind Ó. Jóhannesdóttir, Birna Sólrún Andrésdóttir, Elmar Snorrason, Eyrún 
Jóna Reynisdóttir, Katrín Rós Sigvaldadóttir, Ólafur Vignir Jónsson, Sigríður Lára 

Guðmundsdóttir, Sigurbjörg Friðriksdóttir, Sigurður Arnar Sölvason, Sigríður 
Vilhjálmsdóttir.   

 
1. Nýir fulltrúar boðnir velkomnir.  
2. Farið yfir hlutverk skólaráðs og starfsáætlun skólaráðs kynnt.  
3. Starfsáætlun Skýjaborgar. Farið yfir, lögð fram og samþykkt.  
4. Starfsáætlun Heiðarskóla. Lögð fram. Farið sérstaklega yfir skólareglur og 

tilraunaverkefni 2020-2021. Samþykkt.  
5. Ársskýrsla Leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar. Lögð fram til kynningar.  
6. Fjárhagsáætlunargerð 2021. Ábendingar skólaráðs: Pallur í Heiðarskóla, þörf á að 

laga, flýsast úr (verður gert á haustdögum). Sandkassinn í Heiðarskóla, væri 
möguleiki á að fá dótakistu við sandkassann? Ein spýta laus við bekk við sandkassa 
sem þörf á að laga. Þörf á að endurnýja Ipada í Skýjaborg. Fulltrúar sem og aðrir geta 
sent starfsfólki ef fleiri ábendingar koma upp.  

7. Bréf frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti: Upplýsingar um framkvæmd umbóta 
mótteknar í Skýjaborg. 

8. Bréf frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti: Upplýsingar um framkvæmd umbóta 
mótteknar í Heiðarskóla.   

9. Önnur mál: Út frá umræðum um skólareglur kom upp umræða um stofureglur um 
húfunoktun. Í matsal Heiðarskóla er ætlast til að höfuðföt séu tekin niður. Skólráð 
leggur tillögu að tekin verði upp umræða um húfunotkun í starfsmannahópnum og 
nemendahópnum með velferð barna að leiðarljósi.   

10. Önnur mál: Fyrirspurn um húsvörðslu lögð fram. Húsvarðsla var lögð niður. 
Sveitarfélagið er með umsjónarmann fasteigna. Verkefni tekin saman í skólunum, 
umsjónarmaður fasteigna tekur að sér eða fenginn er verktaki.  

 
 


